



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/พ๕๐๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๑๘ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุวรรณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๓-๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๕/ มุ่งพัฒนา สวนสาธารณะ เป็นสถานกิจกรรม ของคนกรุง	matichon siamrath mgronline posttoday innnews mco banmuang dailynews thestandard prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ว่า คณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของ กทม. ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีม่วง ๙๐ ต้น และสวนสาธารณะทุกแห่งของ กทม. ๔๐ แห่ง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสเดียวกัน ๒,๕๙๔ ต้น รวมถึงหน่วยงานของ กทม.ได้ปลูกต้นไม้ รวม ๒,๖๘๔ ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เป็นกำแพงกรองฝุ่นทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ได้ประดับตกแต่งดอกไม้บริเวณรอบวังสวนจิตรลดา ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติและไฟประดับบริเวณเส้นทางถนนราชดำเนินนอก ต่อเนื่องถึงถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑-๗ มิ.ย.๖๕ และเปิดให้ประชาชนได้ชมความสวยงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๓.๐๐ น.</p> <p>- ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีป้อมเหลืออยู่ ๒ ป้อม คือ ป้อมมหากาฬและป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ทางวัฒนธรรมในเรื่องแรกที่จะดำเนินการก่อนคือ การปลูกต้นไม้ โดยคัดเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีแอปพลิเคชันติดตามใครเป็นผู้ปลูกและต้นไม้เติบโตใหญ่ขนาดไหน โดยมีแนวร่วมประชาชนช่วยกันดูแลต้นไม้ให้อยู่คู่กับเมือง ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อการออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมในสวนได้มากขึ้น การเพิ่มลานกีฬา การจัดแสดงดนตรีในสวนให้เป็นพื้นที่แสดงออกทางด้านดนตรีและศิลปะ ประชาชนสามารถพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เดินหน้านโยบายปลูกต้นไม้ ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและ กำแพงกรองฝุ่นทั่วพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ควาืบหน้า การดำเนินการตามนโยบาย ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้าง พื้นที่สีเขียวและกำแพง กรองฝุ่นทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเชิญชวน ทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ และร่วมนำพื้นที่ที่ไม่ใช่ ประโยชน์ให้ กทม.จัดสร้าง สวนสาธารณะ</p>
๒	กทม.เตรียม พิจารณา	komchadluek innews mon๒๙ amarintv	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - พิจารณานวทางป้องกัน</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ประกาศจำกัดความเร็วโค้งรัชดา	<p>thebangkokinsight thansettakij prbangkok one๓๑ siamrath matichon thairath dailynews fm๙๑bkk mgronline js๑๐๐ thainewsonline workpointtoday matichon khaosod prachachat mcot thaipbs springnews nationtv thaipost ch๓plus ch๗ bangkokbiznews brighttv</p>	<p>ฝั่งขาเข้า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย บาดเจ็บ ๒ รายว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น รถคันที่เกิดอุบัติเหตุขับมาด้วยความเร็ว ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงขึ้นอุโมงค์เข้าทางโค้ง ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงทำให้ผิวการจราจรลื่น เมื่อรถขับมาด้วยความเร็วจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคูกรณี จากนี้ต้องพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้โดยสารที่นั่งกระบะหลัง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายอันตรายต่อชีวิตสูงหากเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุครั้งนี้และหลายครั้งที่ผ่านมามีเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ลักษณะทางกายภาพของถนน พื้นผิวจราจร รวมทั้งผู้ใช้ความเร็ว ดังนั้น กทม.อาจจะประกาศให้เป็นเขตจำกัดความเร็ว ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือจำกัดลงให้น้อยกว่าเดิม เช่น ไมเกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งต้องนำไปพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง</p> <p>- ได้มอบหมายให้สำนักงานการจราจรและขนส่ง (สจส.) ตรวจสอบและรวบรวมจุดเสี่ยงทั้งหมดในกรุงเทพฯ เพื่อทำแผนที่จุดเสี่ยงแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังเรื่องความเร็วตามกฎหมายกำหนด หรือชะลอความเร็วลงหากพบว่าบนถนนมีความเสี่ยงจะเกิดอันตราย เช่น กรณีฝนตก หรือในจุดนั้นมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง</p>	<p>และลดอุบัติเหตุบริเวณถนนรัชดาภิเษก รวมทั้งการจำกัดความเร็วในการขับขี่</p> <p>- ตรวจสอบและรวบรวมจุดเสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการสำรวจและรวบรวมจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือ อรรถรงค์ วิญญาราชอย่างต่อเนื่อง</p>
๓	กทม.ชมห้อง CCTV เชื่อมระบบแพลตฟอร์มแจ้งปัญหาเมืองในระดับเส้นเลือดฝอย	<p>mgronline tnnthailand matichon naewna thestandard</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะปัญหาทางกายภาพ เช่น ทางเท้าชำรุด น้ำท่วมขัง ถนนเปลี่ยวขยง มีลักษณะของปัญหาที่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งความยากของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่ปริมาณของปัญหาที่มีจำนวนมาก เป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ แม้ กทม.จะมีช่องทางรับการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง แต่ยังมีข้อติดขัด เช่น การติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขยังมีอยู่อย่างจำกัด ขาดการรายงานผลและการแสดงการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ปัจจุบันแจ้งเพียงรายงานตัวเลขเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงความคืบหน้า ส่งผลให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและกทม.ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งปัญหา ร้องเรียน การติดตามความคืบหน้าและรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและการติดตามการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- กทม.จะต่อยอดระบบการรายงานปัญหาออนไลน์ Traffy Fondue ที่พัฒนาโดย สวทช. เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมช่วยแจ้งปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การแจ้งปัญหา การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ กทม. และการดูสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทั่วกรุงเทพฯ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถร่วมรายงานปัญหาที่ได้พบ รวมถึงการรายงานผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านการ @ไลน์ “เพื่อนซี้ชาติ” หรือผ่านระบบ Traffy Fondue ซึ่งความสำเร็จของระบบนี้คือ ความร่วมมือของประชาชนและความตั้งใจจริงของภาครัฐในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน</p>		
๔	<p>กทม.เดินหน้าแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวพร้อมติดตามความคืบหน้าสายสื่อสารลงดิน</p>	<p>matichonweekly thairath mgronline amarintv beartai posttoday thaipbs ch๗ opt-news dailynews thaipost prachachat</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ว่า ได้หารือในประเด็นเร่งด่วน ๒ เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ KT สำนักงานการจราจรและขนส่ง รวมถึงสภา กทม. เบื้องต้นบริษัท KT ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างการเดินรถ เหตุผลในการจ้าง ระยะเวลาการก่อสร้างที่ต้องศึกษาข้อมูลต่อไป สำหรับสัญญาการจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่จะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ ซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สิน จะต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบว่า ภาระหนี้สินเกิดจากอะไร และสัญญาได้รับการอนุมัติจากสภา กทม.หรือไม่ ซึ่งมีข้อผูกพันหลายอย่าง จึงต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และที่ผ่านมามีการผ่าน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ไม่มีการแข่งขัน จึงไม่ทราบว่าราคาที่สมควรคือเท่าใด แต่น่าจะมีจุดที่สามารถต่อรองราคาให้ถูกลงมาได้ คาดจะได้ข้อสรุปภายใน ๑ เดือน</p> <p>- ส่วนอีกประเด็นเร่งด่วนที่มีการหารือคือการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน กรอบวงเงินการก่อสร้าง ๑.๙ หมื่นล้านบาท ซึ่งดำเนินการไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันยังไม่มีวี่แวงคืบหน้า เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการหารายได้จากผู้ใช้บริการ และมีปัญหาทางด้านเทคนิค จึงต้องศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งต้องหารือกับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ค่าบริการถูกที่สุด ไม่ให้เป็นภาระของผู้บริโภค</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาค่าสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือนำสายสื่อสารลงใต้ดิน</p>	<p>- สำนักงานการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาค่าสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการบูรณาการความร่วมมือนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ให้ ประชาชน รับประทานอย่างต่อเนื่อง</p>
๕	<p>ผว.กทม.ตรวจเยี่ยม</p>	<p>mgronline khaosod matichon innnews</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักงานระบายน้ำ (สนน.) เขตดินแดง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพระบบ</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงาน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม พร้อมสั่งเก็บข้อมูลเชิงลึก	workpointtoday siamrath	กรุงเทพมหานครว่า ได้แนะนำให้ สนน.พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาระบบคาดการณ์ฝนและเหตุการณ์น้ำท่วมล่วงหน้า การเพิ่มอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำในคลองและในผิวน้ำจราจร ตลอดจนการเพิ่มระบบติดตามและสั่งการการทำงานของสถานีสูบน้ำแบบอัตโนมัติและผ่านระบบออนไลน์ (SCADA) ซึ่ง สนน.ได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานด้านการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ	ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งช่องทางการแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังให้ประชาชนได้รับทราบ
๖	กทม.จับมือ MEA บูรณาการลดผลกระทบ การก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินทุกจุด	komchadluek onem๓๑ thejournalistclub ch๓plus dailynews innnews matichon thairath siamrath js๑๐๐ mgronline thansettakij thaipbs nationtv innews banmuang ch๗	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ถนนพระรามที่ ๓ บริเวณหน้าสวนศิลาฤกษ์ (ใต้สะพานภูมิพล) ถนนพระรามที่ ๓ เขตยานนาวา และบริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (ใต้สะพานพระราม ๙) ถนนพระรามที่ ๓ เขตบางคอแหลมว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้รับร้องเรียนจากประชาชนเรื่องถนนที่ไม่เรียบจากการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณถนนพระรามที่ ๓ จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานโยธา กทม. และสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงพื้นที่การก่อสร้างบ่อพักฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้ระงับการก่อสร้างชั่วคราวทุกจุด เพื่อปรับปรุงผาบ่อพักฯ ให้เรียบ ก่อนจะเริ่มก่อสร้างต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาผิวจราจรบริเวณบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จะดำเนินการบริเวณถนนสายต่าง ๆ นอกเหนือจากถนนพระรามที่ ๓ อาทิ ถนนสาทร ถนนวิฑู ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อปรับปรุงเรื่องคุณภาพและลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน - ด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปัจจุบันสายสื่อสารที่อยู่บนดินจะใช้เสาของ กฟน.เป็นหลัก จากการหารือกันได้ข้อสรุปต้องเร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยในระยะแรกอาจจะยังไม่ต้งนำสายสื่อสารลงใต้ดิน แต่ต้องแก้ไขความไม่เป็นระเบียบ โดยนำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้แล้วออก จากนั้นจะต้องประชุมหารือร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวทางข้อยุติการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายฟ้าลงใต้ดินและการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานจราจรและขนส่ง สำนักงานโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการติดตามการแก้ไขปัญหามิจราจรไม่เรียบจากการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- ส่วนปัญหาแสงสว่าง ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ไฟดับหลายแห่งที่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย โดยหน้าที่ของ กทม. จัดซื้อหลอดไฟ ส่วน กปน. จะดูแลการจ่ายค่าไฟ โดยปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีไฟประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ดวง และสำนักการโยธา มีโครงการที่จะติดตั้งไฟใหม่อีก ๑๐,๐๐๐ ดวง เพื่อกระจายความสว่างให้คนกรุงเทพฯ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน</p>		
๗	<p>ผว.กทม. ร่วมงาน Pride Month ๒๐๒๒ ส่งเสริม ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>thaipbs thestandard thansettakij thairath prachatai topnews dailynews innnews isranews matichon ch๓plus ๗๗kaoded ejan thainews mcot mgronline nationtv workpointtoday plewseengern matichonweekly pptvhd๓๖ ch๓plus dailynews brighttv fm๙๑bkk ryt๙ innews komchadluek ch๓plus nationthailand bangkokpost thaipbsworld</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังเปิดงาน Pride Month ๒๐๒๒ ณ ลานหน้าหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เขตปทุมวันว่า เพื่อแสดงออกถึงความเข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ กทม.พร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ในกรุงเทพฯ ได้รับการยอมรับผ่านความเข้าใจจาก กทม. ในฐานะหน่วยงานรัฐ รวมถึงประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจในความอ่อนไหวทางเพศ (gender sensitivity) และความเท่าเทียมทางเพศ Pride Month คือ การเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) เป็นกิจกรรมที่สะท้อนวาระทางสังคมสังคมที่อยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย ความเข้าใจ การยอมรับ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน</p> <p>- กทม.จะผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและสร้างความเท่าเทียม ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ สวัสดิการ และการบริการ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน สิ่งที่ กทม.จะทำทันที คือ Pride Month โดยอยู่ใน ๑ ใน ๑๒ เทศกาล นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย ให้คำปรึกษา ให้การศึกษาเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านเรื่องพลเมืองโลก โดยเริ่มต้นในโรงเรียนสังกัด กทม. นอกจากการสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ แล้ว กทม.ยังตั้งมั่นที่จะเป็นองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชน ภาคธุรกิจในการรณรงค์สิทธิของประชาชนเป็นพลังในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวบนพื้นฐานด้านสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมนโยบายสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและสร้างความเท่าเทียม ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ สวัสดิการ และการบริการ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การบูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ และสร้างความเท่าเทียม ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ สวัสดิการ และการบริการ</p>
๘	กทม.	matichon ch๓plus	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะ</p>	<u>ด้านบวก</u>	- สำนักสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	จัดกิจกรรม รวมพล เก็บขยะ ในแม่น้ำ เจ้าพระยาและ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน สิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๖๕	innnews banmuang khaosod naewna dailynews thairath mcot thaipost komchadluek siamrath posttoday prachachat pptvhd๓๖ mgronline thebangkokinsight one๓๑ prachatai workpointtoday tnnthailand sanook thansettakij newtv fm๙๑bkk ch๗ thainews springnews thestandard ch๓plus amarintv ejan	ในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๖๕ (World Environment Day ๒๐๒๒) บริเวณลานใต้สะพานพระราม ๘ และสวนหลวงพระราม ๘ เขตบางพลัดว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๕๐ ภายใต้แนวคิด #OnlyOneEarth กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้นำทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อส่งต่อให้แก่ลูกหลาน สำหรับกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) ร่วมกับสำนักงานเขต ๕๐ เขต และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและไขมันลงในแม่น้ำและคูคลอง และปลูกต้นไม้ ๖๙ ต้น ภายในสวนหลวงพระราม ๘ นอกจากนี้ ๕๐ สำนักงานเขตจัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดเก็บขยะในแม่น้ำคูคลอง การรณรงค์ลดใช้พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ	- จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ แม่น้ำคูคลอง
๙	ผ.กทม. ร่วมงาน 'ดนตรีในสวน เพื่อความสุข และความหวัง'	matichon dailynews khaosod mcot thestandard ch๗ thairath kapook springnews thaipbs twitter.com/ workpointTODAY	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังร่วมงาน "ดนตรีในสวน" ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒๑๔ นโยบาย คือ กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงศิลปินมีพื้นที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงดนตรีในสวนในชื่องาน "ดนตรีในสวน เพื่อความสุขและความหวัง" จากมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ๔ วง และศิลปินนานาชาติ อีก ๑ วง ซึ่งการจัดงานได้ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และช่วยกันรักษาความสะอาด โดยจะขยายการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนไปในทุกสวน ทั้งสวนชานเมือง สวนหลวง ร.๙ สวนในชุมชน สวนลานกีฬา ชุมชนแออัด เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ฟังดนตรีและร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	<u>ด้านบวก</u> - จัดพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง โดยจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงศิลปินมีพื้นที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดง	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน
๑๐	ผ.กทม.ร่วม เวทีสวัสดิการ	matichon naewna siamrath khaosod	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวในการร่วมเวทีสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วย	<u>ด้านบวก</u> - เดินหน้านโยบายส่งเสริม	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	หนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านจากคลังท้องถิ่น”	dailynews mgronline komchadluek innews lokwanne thaipost thebangkokinsight workpointtoday mcot js๑๐๐ posttoday banmuang thaipbs news๑๐๐๕ twitter.com/ThaiPBS	หนังสือและการอ่านจากคลังท้องถิ่น” ผ่านระบบ Zoom Meeting ว่า กทม.มีนโยบายส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะในเด็กอายุ ๐-๘ ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการเร็ว ดังนั้น การมีหนังสืออยู่ในบ้านจะช่วยส่งเสริมการอ่านให้เด็ก และหากเด็กมีพัฒนาการที่ดีในช่วงนี้ได้จะเป็นรากฐานที่ดีให้เด็กในอนาคต ซึ่ง กทม.จะต้องดูแลเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้มข้นขึ้นและส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ในการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน โดย กทม.มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรจัดหาหนังสือให้เด็กเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กทม.มีห้องสมุดทั้งหมด ๓๖ แห่ง บ้านหนังสืออีก ๑๑๗ แห่ง จะต้องเพิ่มคุณภาพของห้องสมุดและบ้านหนังสือ เนื่องจากเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการอ่าน	การอ่าน พร้อมจัดสวัสดิการหนังสือติดบ้าน ๓-๕ เล่ม เข้าถึงได้ง่าย หมุนเวียนเล่มใหม่ได้เมื่ออ่านจบ	และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า นโยบายส่งเสริมการอ่านและการจัดหาหนังสือเพิ่มเติม รวมทั้ง การเพิ่มคุณภาพห้องสมุดและบ้านหนังสือของ กทม.
๑๑	ผว.กทม. เตรียมเสนอ ศบค. ให้คนกรุงเทพฯ ถอดหน้ากากอนามัยในที่โล่ง มั่นใจพร้อมกลับมาใช้ชีวิตปกติ	matichon dailynews khaosod thairath news๑๐๐๕ nationtv thestandard ch๓plus twitter.com/news๑๐๐๕ twitter.com/matichon twitter.com/ thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ซึ่ง กทม.จะนำเสนอความเห็นต่อ ศบค.ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในกรุงเทพฯ เริ่มลดน้อยลง อาจนําร่องให้ประชาชนถอดหน้ากากในพื้นที่เปิดโล่ง แต่ขอให้ปฏิบัติตามหลักการแพทย์เพื่อให้เกิดความมั่นใจ หากสถานการณ์คลี่คลาย ประชาชนน่าจะมีความพร้อม ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับ ศบค.อย่างเป็นทางการต่อไป - กรณีผับ บาร์ คาราโอเกะที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ และมีข้อเสนอให้ขยายเวลาเปิดจากเวลา ๒๔.๐๐ น. เป็น ๐๒.๐๐ น. นั้น นับตั้งแต่เปิดให้บริการขณะนี้ยังไม่พบปัญหา หากภาครัฐมีมาตรการที่ชัดเจน คาดผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือ กรณีดังกล่าวจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อหรือไม่นั้น ขอพิจารณาสถานการณ์เบื้องต้นก่อน	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาแนวทางเสนอ ศบค. เพื่อผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ หากมีการผ่อนคลายไม่ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เปิดโล่ง รวมทั้ง การกวดขันตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานบริการให้เข้มงวด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
๑๒	ผว.กทม.เผยตั้งเป้าหมายปี ๒๐๓๐ ลดก๊าซเรือนกระจก	thairath ch๓plus twitter.com/Thairath twitter.com/TV๓	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) กทม.ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ โดยให้ความสำคัญใน ๔ ปัจจัย ดังนี้ (๑) คมนาคมขนส่งที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (๒) ลดการใช้พลังงานในอาคาร (๓) การจำกัดขยะและการดูแลถังขยะต่าง ๆ และ (๔) การปลูกต้นไม้ โดยตั้งใจให้ กทม.เป็นตัวอย่างการลดพลังงานรถยนต์และใช้พลังงาน	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ภายใน	- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เป็นศูนย์เตรียมหาหรือขนส่งลดการปล่อย PM๒.๕		<p>สะอาดให้มากขึ้น ส่วนเป้าหมายสำคัญคือ การปลูกต้นไม้ ๑ ล้านต้น ภายใน ๔ ปี ซึ่ง กทม. มีนโยบายสวนสาธารณะ ๑๕ นาที หรือมีสวนใกล้บ้าน</p> <p>- ส่วนปัญหาการเตรียมรับมือ PM ๒.๕ จะนัดหารือกับกรมการขนส่งทางบก และ กทม. มีอำนาจกำกับดูแลการก่อสร้างภายในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยต้องควบคุมรถที่ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ปล่อย PM ๒.๕ หากพบต้องสั่งหยุดก่อสร้าง เช่นเดียวกับการเผา หากมีควันเข้ามาในกรุงเทพฯ จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕	ที่เกี่ยวข้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๓	กทม.เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.๖๕	<p>matichon dailynews</p> <p>mgronline js๑๐๐</p> <p>posttoday</p> <p>thainews</p> <p>facebook.com/กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์</p> <p>www.facebook.com/The Reporters</p> <p>www.facebook.com/Drama-addict</p> <p>https://twitter.com/Matichon Online</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณห้าแยก ณ ระนอง เขตคลองเตยว่า ประชาชนร้องเรียนโครงการดังกล่าวมีความล่าช้า ซึ่งบริเวณห้าแยก ณ ระนองเป็นแยกหลักที่มีจุดตัดถนนรัชดาภิเษกข้ามแยกพระราม ๔ ไปยังแยกโกศกฯ จำเป็นต้องสร้างสะพานยกระดับความยาวกว่า ๒ กิโลเมตร เพื่อเชื่อมกับสะพานเดิมด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบกับจุดดังกล่าวมีทางรถไฟที่เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจทำให้ผู้ที่ขับขี่ได้รับอุบัติเหตุ จึงมอบหมายให้นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ผว.กทม. ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อแก้ไขร่วมกันโดยด่วน</p> <p>- สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มี.ค.๖๑ สิ้นสุดสัญญา มี.ค.๖๔ แต่มีความล่าช้า เนื่องจากต้องขอเข้าพื้นที่ก่อสร้างจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ ร.ฟ.ท. โดยตามแผนงานกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.๖๕ เหลือเวลาการทำงานอีก ๖ เดือน ซึ่งจะเปิดให้เดินรถได้บางส่วนก่อนภายในเดือน ส.ค.๖๕ เพื่อบรรเทาการจราจร ทั้งนี้ ได้กำชับสำนักงานโยธา (สนย.) พิจารณาจะสามารถคืนพื้นที่ให้แก่ประชาชนได้สัญจรบางส่วนได้หรือไม่ รวมทั้งให้จัดทำเส้นทางจราจรชั่วคราวไม่ให้ประชาชนสับสน พร้อมปรับแนวโค้งลาดให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถเลี้ยวได้โดยสะดวก โดยจะติดตามความคืบหน้าการทำงานอย่างใกล้ชิดให้แล้วเสร็จตามสัญญา</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามเร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณห้าแยก ณ ระนอง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรให้ประชาชน</p>	- สำนักงานโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณห้าแยก ณ ระนอง ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑๔	กทม.ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อกักท่อระบาย	<p>matichon dailynews</p> <p>mgronline thairath</p> <p>tna.mcot thaipbs</p> <p>posttoday ch๓plus</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ่อกักท่อระบายน้ำกีดขวางการจราจรบริเวณหน้าพลตเคหะบางบัว ซอยพหลโยธิน ๔๔/๑ ว่า จุดดังกล่าวมีบ่อกักท่อระบายน้ำวางอยู่บนผิวการจราจรทำให้ผิวจราจรเสียไปหนึ่งช่องทาง ทำให้ประชาชนได้รับ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบ่อกักท่อระบายน้ำกีดขวางการจราจรบริเวณ</p>	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการออกแบบ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>หน้าหน้าแพลตฟอร์ม เคหะบางบัว</p>	<p>workpointtoday banmuang thematter facebook.com/The MATTER facebook.com/ Matichon Online - มติชน ออนไลน์ facebook.com/TheReportersTH facebook.com/dailynews onlinefan https://www.facebook .com/๑๔๒๕๗๒๓๗๔๑๐ ๑๙๑๑๕/posts/๓๑๗๕๒ ๗๗๐๑๒๗๓๐๔๓๗/ twitter.com/newroom๔๔ twitter.com/TNAMCOT</p>	<p>ความเดือดร้อน เบื้องต้นสำนักงานเขตหลักสี่ได้ประสานผู้รับจ้างนำท่อขึ้นมาวางบนทางเท้าและจะทยอยนำออกจากพื้นที่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องนำรถมาขน พร้อมจะออกแบบการก่อสร้างใหม่ โดยรูปแบบเดิมเป็นท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตรสองเส้น วางคู่ขนานกันแต่ติดปัญหามีสายสาธารณูปโภคใต้ดินทำให้มีปัญหาในการวางท่อระบายน้ำจากการหารือกับสำนักการระบายน้ำจะออกแบบใหม่อาจจะใช้เป็นท่อเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และปลายท่อจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูบลูกเพื่อเป็นการระบายน้ำ นอกจากนี้ สำนักงานเขตได้จัดเก็บขยะบริเวณภายในคลองใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>หน้าแพลตฟอร์มเคหะบางบัว ซอยพหลโยธิน ๔๙/๑</p>	<p>การก่อสร้างบ่อพักท่อ ระบายน้ำบริเวณหน้าแพลตฟอร์ม เคหะบางบัว ซอยพหลโยธิน ๔๙/๑ ไม่ให้เกิดขวางทางสัญจร ของประชาชน</p>
<p>๑๕</p>	<p>ขับเคลื่อน นโยบาย กทม.สุขภาพดี ๑๐๐ วัน</p>	<p>matichon theactive thestandard mgronline fm๙๑bkk workpointtoday facebook.com/ VoiceOnlineTH twitter.com/EJanNews</p>	<p>- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รพ.กทม. กล่าวในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย ผว.กทม. ด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบปฐมภูมิ ว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ๒๑๔ ข้อ แบ่งเป็น ๙ ด้าน หนึ่งใน นั้นคือ "สุขภาพดี" ๓๔ ข้อ เพื่อการดำเนินการด้านสุขภาพดีในทุกมิติ ทั้ง กายภาพและระบบสร้างเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ พร้อมสร้างการมี ส่วนร่วมภาคประชาชนผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครให้เป็น เวทีกลางพัฒนาประเด็นสาธารณะสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการวิเคราะห์ ช่องว่างหาความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ธรรมนูญสุขภาพในระดับเขต หรือกติกา ชุมชนบางพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นทิศทาง โดยมุ่งเน้นให้กองทุนสุขภาพเขต สนับสนุนกลไกระดับชุมชนให้ขับเคลื่อนการทำงานในประเด็นของชุมชน ซึ่ง ผว.กทม.ได้กำหนดให้เร่งกำหนดเป้าหมาย ๑๐๐ วันให้เห็นผลในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ๔ ปี</p> <p>- จากการประชุมดังกล่าว ถือเป็นเริ่มต้นขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ดี ๙ ด้าน คือ "ด้านสุขภาพดี" ด้วยความร่วมมือของผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน นโยบายด้านสุขภาพดีใน ทุกมิติ ทั้งกายภาพ และ ระบบสร้างเสริมสุขภาพของ ประชาชน</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงาน การแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การบูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน นโยบายด้านสาธารณสุข และพัฒนาระบบปฐมภูมิ ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เพื่อร่วมออกแบบ ปรับตัว วางระบบรูปแบบการทำงานร่วมกัน รวมถึงร่วมกันออกแบบโมเดล Sand box ให้เหมาะสมกับ กทม. และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด		
๑๖	เดิหน้านโยบาย “เรียนดี” ๒๙ ข้อ	mgronline matichon workpointtoday	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.กล่าวในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ๒๙ ข้อ ของ ผว.กทม. ให้เดิหน้าอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยสำนักงานการศึกษา พร้อมดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา “เรียนดี” เรื่องการเพิ่มหลักสูตร เพิ่มคุณภาพการดูแลนักเรียน ลดภาระงานคุณครู ลดภาระผู้ปกครอง รวมทั้งจะเร่งรัดโครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดูแลสวัสดิการของครู เช่น วิทยฐานะที่สูงขึ้น บ้านพักสำหรับข้าราชการครู รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนดีเรียนฟรี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น	<u>ด้านบวก</u> - เดิหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ๒๙ ข้อให้เป็นรูปธรรม มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	- สำนักงานศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑๗	กทม.ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ย่านสีลมและถนนข้าวสาร ย้ำเศรษฐกิจต้องกลับมาสาธารณสุขต้องบาลานซ์	ไทยรัฐ thairath thestandard innews thaitabloid komchadluek facebook.com/ prbangkok twitter.com/Thairath	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวหลังพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงบริเวณซอยธนียะ ถนนสีลม เขตบางรัก ถนนข้าวสาร เขตพระนครว่า สถานประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสาธารณสุขต้องบาลานซ์เศรษฐกิจต้องเดินได้ สอดคล้องกับนโยบาย ผว.กทม. ในการดึงอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ ๕๐ ย่านในกรุงเทพฯ ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้แต่ห้ามย่อหย่อน ซึ่งผู้บริหาร กทม.พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำมาประชุม เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ สธ.อย่างต่อเนื่อง
๑๘	กทม. Kick off กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น	matichon mgronline thainews facebook.com/ กรุงเทพมหานคร โดย	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้นตามนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บึงน้ำห่มบ้านชลนิเวศน์ เขตจตุจักรว่า กทม.โดยสำนักงานเขตจตุจักร พร้อมภาคีเครือข่ายภาคเอกชน	<u>ด้านบวก</u> - เดิหน้านโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่ว	- สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	เขตจตุจักร	สำนักงานประชาสัมพันธ์ facebook.com/คนรัก หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ facebook.com/คนรัก หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑	และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ และประชาชนในพื้นที่เขต สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และอยู่ในความดูแลของสำนักการระบายน้ำ เป็นบึงขนาด ๗ ไร่ และเป็นพื้นที่แก้มลิงที่สามารถรองรับน้ำได้มากถึง ๕๐,๔๐๐ ลบ.ม. ซึ่งถือเป็นกิจกรรม Kick off ของสำนักงานเขตจตุจักร ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ซึ่งเป็น ๑ ในนโยบาย ๒๑๔ ข้อของ ผว.กทม.	กรุงเทพฯ	ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์